



## การลงทุนที่ดีที่สุดของคุณ

การได้รับผลตอบแทนที่เปี่ยมสุขและเต็มล้นเริ่มต้นกับการลงทุนอย่างถูกต้อง ถ้าคุณเป็นคริสเตียนใหม่ ไม่มีการลงทุนใดในความเชื่อของคุณที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่คุณซึ่มซั้บเอาพระคำของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของคุณเป็นประจำ จงเริ่มต้นที่นี่เพื่อช่วยคุณในการอ่าน การทำความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้พระคำอย่างได้ผลทุกวัน วิธีการนี้นำมาจากหนังสือเรื่อง “คู่มือชั้นเยี่ยมของคริสเตียนเพื่อการเจริญเติบโตและมีวัตถุประสงค์” โดยเดวิด เจ. สวันด์

## “รับประกันผลตอบแทน”

ในโลกปัจจุบัน ข้อความนี้ทำให้คนบางคนประหลาดใจและทำให้บางคนแคลงใจด้วยเช่นกัน แต่มีหลักสากลอยู่ข้อหนึ่งที่ประยุกต์ใช้กับทุกๆ ด้านของชีวิต นั่นคือ หลักของการหวานและการเก็บเกี่ยวที่กล่าวว่า “หวานพีชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น”

คุณไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เว้นแต่คุณจะหวานเมล็ดพีชลงไปก่อน คุณไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนได้เว้นแต่คุณจะลงทุนกับสิ่งนั้นก่อน คุณไม่สามารถรับประกันประโยชน์จากสินค้าหรือบริการใดได้เว้นแต่คุณจะซื้อหาสิ่งนั้นมาก่อน คุณไม่สามารถรักษาสุขภาพให้ดีได้ถ้าปราศจากการรับประทานอาหารอย่างครบหมู่และการออกกำลังกายเป็นประจำ และจากตัวอย่างเหล่านี้ ผลตอบแทนที่คุณได้รับจะมีสัดส่วนเท่ากับขนาดหรือจำนวนที่คุณลงทุนไว้ก่อนล่วงหน้า

หลักการเดียวกันนี้ประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์ของเรา กับพระเจ้า เราไม่สามารถเก็บเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่อิมเมมและเป็นสุขกับพระเจ้าได้เว้นแต่เราจะหวานสิ่งที่จะนำไปสู่การเก็บเกี่ยว ชาวดีก็คือพระเจ้า

ทรงสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ให้เราแล้ว เราเรียกเมล็ด  
พันธุ์ที่ดีนี้ว่าพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า การ  
หว่านพระคำของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ในชีวิตของเรา  
จะรับประกันผลตอบแทนอย่างอุดมสมบูรณ์ให้กับการ  
ลงทุนนั้น

## “ภาพรวมของพระคัมภีร์”

พระคัมภีร์เต็มไปด้วยหลักการที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา คำสอนที่ชัดเจน และตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในเรื่องการดำเนินชีวิตที่สมดุล อิ่มเอิบ และเป็นสุขในฐานะคริสเตียน ที่จริง พระคำของพระเจ้าสอดคล้องกับชีวิตเสมอไม่ว่าวันเวลาและฤดูกาลจะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตามและพระคำของพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการเตรียมเราให้พร้อมที่จะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราสำเร็จ

“พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16-17)

เราสามารถคิดว่าพระคัมภีร์เป็นการแสดงออกของพระเจ้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสนิทสนมและบอกให้ทราบถึงสิ่งสารพัดที่พระองค์ต้องการตรัสกับมนุษย์ ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายความหมายของพระคัมภีร์:

1. พระคัมภีร์เป็นการแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรม พระคัมภีร์กล่าวถึงพระลักษณะของพระเจ้า การสื่อสารและคำสั่งของพระองค์พร้อมกับการแสดงออกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทุกคนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

2. พระคัมภีร์เป็นการหายใจของพระเจ้า ในขณะที่หนังสือทั้ง 66 เล่มของพระคัมภีร์จะเขียนขึ้นโดยผู้เขียนที่เป็นมนุษย์ แต่ผู้เขียนแต่ละคนต่างก็ได้รับการดลใจจากพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้บันทึกสิ่งที่เขาเขียนลงไป

3. พระคัมภีร์เป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา ท้ายที่สุด เพราะพระคัมภีร์เป็น “จดหมาย” ของพระเจ้าไปถึงมนุษย์และเป็นงานเขียนที่บรรจุมหาใจของพระเจ้าเอาไว้ พระคำของพระองค์จึงมีสิทธิอำนาจแบบเดียวกันกับพระเจ้าเหนือชีวิตของเรา

พระคำของพระเจ้าคือรากฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการเจริญขึ้นฝ่ายวิญญาณและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าของเรา เพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห่งพระคำของพระเจ้าเจริญงอกงามขึ้นในชีวิตของเรา เราต้องปลูกเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ด้วยการอ่านพระคำ สร้างความเข้าใจในเรื่องพระคำ และจากนั้นประยุกต์พระคำกับชีวิตของเรา

## “อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำ”

เราส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าพระคัมภีร์มีเรื่องราวอยู่มากมายให้เราอ่าน บางเรื่องอาจดูรุนแรงมากและคลุมเครือในบางครั้ง ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับพระคัมภีร์ซึ่งจะเป็นแนวทางให้คุณในช่วงการอ่านพระคัมภีร์พร้อมกับกรอบการอ้างอิงและความเข้าใจที่ดีขึ้น

ข้อแรก คุณจะพบว่าพระคัมภีร์แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่

พระคัมภีร์เดิมเป็นการรวบรวมงานเขียนเล่มต่างๆ เอาไว้โดยเริ่มต้นกับการสร้างโลก ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล โดยรวมถึงความพ่ายแพ้ของชนชาตินี้ในสถานะที่เป็นประเทศหนึ่งซึ่งส่งผลให้เขาถูกศัตรูจับไปเป็นเชลยและการกลับมาครอบครองเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งของเขาในที่สุดในช่วงเวลาไม่กี่ร้อยปีก่อนการบังเกิดของพระคริสต์ พระคัมภีร์เดิมยังเป็นบทบัญญัติของพระเจ้าที่ประทานให้กับคนอิสราเอลด้วยเช่นกัน

พระคัมภีร์ใหม่เป็นการรวบรวมงานเขียนเล่มต่างๆ  
เอาไว้โดยเริ่มต้นไม่นานก่อนการบังเกิดของพระเยซู  
ชีวิตและพันธกิจของพระองค์ การสิ้นพระชนม์และ  
การคืนพระชนม์ของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด  
และการก่อตั้งและการขยายตัวแห่งคริสตจักรของ  
พระองค์ออกไปทั่วโลกในที่สุด คำสอนเรื่องเสรีภาพ  
ในพระคริสต์โดยพระคุณที่เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ใหม่  
ทดแทนและทำให้ความจำเป็นของพิธีกรรมต่างๆ ที่  
กำหนดไว้ในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จสมบูรณ์

ข้อสอง โดยทั่วไปคุณจะพบงานเขียน 3 หมวด  
ตลอดพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ได้แก่

เรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่งานเขียนที่บอกถึง  
เรื่องราวที่แท้จริงและให้มุมมองทางด้านประวัติศาสตร์  
เกี่ยวกับผู้คนและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

งานเขียนเชิงคำสั่งสอน ได้แก่หนังสือและข้อต่างๆ  
ที่ให้คำสั่งสอนในด้านต่างๆ ของการดำเนินชีวิต  
คริสเตียน การบริหารคริสตจักร และเรื่องราวส่วนตัว  
และประเด็นเรื่องครอบครัวโดยไม่บอกถึงเรื่องราวทาง  
ประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์อย่างเฉพาเฉาะจง

งานเขียนเชิงสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่งานเขียนแนว  
บทกวีและแนวศิลปะที่เขียนขึ้นเพื่อให้กำลังใจ ยก

ระดับจิตใจ และแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน

หนังสือเล่มต่างๆ ของพระคัมภีร์ใหม่ที่ให้เรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูประกอบด้วยมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น เราเรียกหนังสือสี่เล่มนี้เช่นกันว่าพระกิตติคุณ หนังสือกิจการเป็นหนังสือเชิงประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งลำดับเหตุการณ์การก่อตั้งและการขยายตัวของคริสตจักรหลังจากการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซู

หนังสือเล่มต่างๆ ของพระคัมภีร์ใหม่ที่เป็นงานเขียนเชิงคำสั่งสอนได้แก่หนังสือโรมไปจนถึงหนังสือยูดา หนังสือเหล่านี้เป็นจดหมายจากผู้นำคริสตจักรที่เขียนให้คำแนะนำและคำสั่งสอนกับคริสเตียนและคริสตจักรอื่นๆ ทั่วโลก

หนังสือสดุดีในพระคัมภีร์เดิมคือตัวอย่างสำคัญของงานเขียนเชิงสร้างแรงบันดาลใจ ต่อไปนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจจากหนังสือสดุดีซึ่งให้ความมั่นใจกับเราในเรื่องพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคนที่ลงทุนกับพระเจ้าเป็นประจำในชีวิตของเขา



“แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไมเหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” (สดุดี 1:2-3)

เพื่อจะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเรา เราต้องทำให้การอ่านพระคัมภีร์เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเรา เมื่อเมล็ดแห่งพระคำของพระเจ้าเริ่มเบ่งบานในชีวิตของคุณ พระพรของพระองค์จะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น คุณจะได้รับกำลังจากพระคำของพระองค์เพื่อคำจุนชีวิตคุณแม้กระทั่งในช่วงเวลาแห่งความขาดแคลนและความยากลำบาก

# “เพิ่มพูนความรู้ของคุณ”

การพัฒนาความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าคือความบากบั่นชั่วชีวิต สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่มีวิธีการบางอย่างที่สามารถหล่อเลี้ยงให้เกิดความเข้าใจอย่างครอบคลุมมากขึ้น วิธีการเหล่านี้ได้แก่:

1. มองหาเครื่องมือบางอย่าง คุณสามารถใช้ตัวช่วยในการศึกษาหลายชนิดซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังอ่านได้ดีขึ้น ตัวอย่าง เช่น พระคัมภีร์ฉบับศึกษา ศัพท์ทานุกรม และคู่มือการศึกษาพระคัมภีร์ตามหัวข้อเรื่องทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปฉบับพิมพ์ เป็นต้น
2. เข้าร่วมในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์หรือกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคริสเตียนคนอื่นๆ และสังเกตว่าคนอื่นประยุกต์ใช้พระคำของพระเจ้ากับชีวิตของเขาอย่างไร
3. จัดทำแผน สำหรับผู้คนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการจัดเวลาอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวของคุณ เรามีแผนหลายอย่างที่นำไปใช้ได้กับแอปพระคัมภีร์ฉบับยูเวอร์ชันเพื่อช่วยแนะนำคุณในการอ่านพระคัมภีร์

ทั้งเล่มให้จบในหนึ่งปี และพูดได้เลยว่านั่นคือความสำเร็จที่น่าจดจำมากที่สุดทีเดียว

ยิ่งคุณใช้เวลากับพระคำของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด คุณก็ยิ่งจะมีความเข้าใจในพระคำมากขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะพบว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้คุณหยั่งรู้อย่างชัดเจนว่าคุณต้องการรู้อะไรสำหรับชีวิตของคุณในช่วงเวลานั้น

## “ประยุกต์ใช้หลักการของพระเจ้าทุกวัน”

“พระวณะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์”  
(สดุดี 119:105)

สำหรับคริสเตียน บางครั้ง พระคำของพระเจ้าเป็นพลังที่สามารถทำให้เกิดความสว่างในโลกที่มีมืดมน พระคำของพระเจ้าจะกลายเป็นแหล่งของความสว่างแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดรับความจริงของพระคำเท่านั้นและยอมให้พระคำแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเราอย่างลึกซึ้ง พระเยซูทรงอธิบายถึงเรื่องคำอุปมาเรื่องหนึ่งในมัทธิว

“ดูเถิด มีคนหนึ่งออกไปหว่านพืช และเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกก็มากินเสีย บ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหิน มีเนื้อดินแต่น้อย จึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึก แต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไป บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย บ้างก็ตกที่ดินดี แล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง” (มัทธิว 13:3-8)

เมล็ดพืชในเรื่องนี้แสดงถึงพระคัมภีร์และดินชนิดต่างๆ แสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจของเราที่จะรับเอา พระคำของพระเจ้า สิ่งเกตว่าไม่ใช่เมล็ดพืชทั้งหมดที่ ชาวนาหว่านลงไปจะเกิดผลตามที่เขาคาดหวัง เฉพาะเมล็ดที่ตกลงไปในดินดีเท่านั้นที่เกิดผลดี อ่าน คำอธิบายของพระเยซูในมัทธิว 13:18-23 การเตรียมดินให้เป็น “ดินดี” ในชีวิตของเราหมายความว่าเรา ต้องยอมให้พระคำของพระเจ้าแทรกซึมเข้าไปใน ความคิดของเราและมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและท่าที แห่งจิตใจของเรา

“เพราะว่า

พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพยานภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทะทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดจนข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)